

## Tổ chức các kỳ thi năm 2022 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh

Ngày 15-6, Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2022 tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp triển khai các kỳ thi năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.



Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, THPT DTNT và THPT chuyên năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3-7, với 3 môn thi chung gồm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và các môn chuyên (đối với học sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn). Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 6 đến 8-7, toàn tỉnh có 5.900 thí sinh (TS) tham gia dự thi tại 23 điểm thi. Số nhân sự coi thi, phục vụ kỳ thi dự kiến khoảng 1.000 người.



Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo các địa phương, đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị điều kiện tổ chức các kỳ thi năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác tham mưu, phối hợp triển khai đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy chế, đúng phương án, kế hoạch và có chất lượng các kỳ thi

năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các sở, ngành, địa phương. Để đảm bảo các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TS trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27-5-2022 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức và phối hợp triển khai các nhiệm vụ đảm bảo điều kiện tốt nhất cho việc triển khai các kỳ thi. Cùng với đó, cần đảm bảo tuyệt đối công tác bảo mật, an ninh trật tự, an toàn trong tất cả các khâu tại các địa điểm in sao đề thi, coi thi, chấm thi, làm phách và những nơi lưu trú của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh ở xa đến tham gia kỳ thi. Đối với Sở GD&ĐT (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh tham gia các kỳ thi đạt chất lượng; tiếp tục rà soát, tham mưu chuẩn bị đầy đủ điều kiện bảo đảm tổ chức đạt yêu cầu của từng kỳ thi; chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương và phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra, thanh tra của Bộ GD&ĐT trong thời gian làm việc tại tỉnh; chỉ đạo các điểm thi nắm chắc tình hình của TS tham gia các kỳ thi, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra; quán triệt cán bộ làm công tác thi chấp hành nghiêm túc quy chế, quy định nhưng không tạo ra không khí căng thẳng cho TS, việc xử lý các tình huống hết sức bình tĩnh và đúng quy định. Đối với Sở Y tế, chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, các cơ quan liên quan và địa phương chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện trong việc xác định đối tượng TS thuộc diện ca bệnh xác định (F0), ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ) và cấp giấy xác nhận TS thuộc diện F0 để bố trí thi riêng hoặc làm căn cứ xét đặc cách tốt nghiệp THPT đúng quy định; lưu ý các trường hợp TS F0 cách ly điều trị tại nhà phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện; tăng cường kiểm tra công tác an toàn thực phẩm và công tác phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn cho các kỳ thi. Đối với UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo các ban ngành triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương; chủ động thăm hỏi, động viên kịp thời tinh thần TS, đặc biệt quan tâm đến những TS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ các em tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đầy đủ...

**Nguyễn Anh Minh**